



Title :	คู่มือเชียร์ ฟุตบอลโลก
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ฐานข้อมูลวิทยุ
Date :	วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2559 วันที่ 192

การเมืองมันเป็นสิ่งที่ชอบใหม่ หรือแม้กระทั่งเมื่อเข้ามาอยู่ที่นั่นแล้ว ทางนี้เขาจะช่วย...
 ภาพรับราชการอยู่หรือภรรยาสามารถย้ายตามที่อยู่ที่นี่ได้ไหม หรือจะได้ไปรอไหมขึ้นตำแหน่งขึ้นได้ไหม มันไม่ใช่แค่ตัวเงิน
 นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า ลีกออาชีพไทยต่างจากนักฟุตบอลยุโรป แต่คงมีจำนวนไม่เยอะนะ แต่หลายคนที่เคยคุยเขาคิดเรื่องนี้ประกอบการตัดสินใจด้วย ดังนั้นเรื่องนี้มันก็ต้องทำให้สโมสรฟุตบอลเป็นธุรกิจมากขึ้น แล้วก็ปล่อยให้สโมสรธุรกิจจัดการไป เหมือนอย่างที่หลายทีมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราอยากให้มีคนเอาไปศึกษาเชิงลึกต่อ เช่น ปัจจัยในการตัดสินใจย้ายทีมของนักฟุตบอลว่า นักฟุตบอลที่เป็นคนไทยเพราะฝรั่งคงไม่ได้คิดเรื่องนี้ว่าคนไทยเขาคิดเรื่องอะไรบ้าง ก็อาจจะเจอข้อมูลที่เราไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้ ซึ่งจะไม่เหมือนกับประเทศที่ให้เงินมากก็ไป แต่มีเรื่องอื่นที่แฝงอยู่ และอีกกรณีที่น่าสนใจมากก็คือเวลาเขาไปเชียร์บอลกับตัดสินใจเลือกตั้งนั้นเชื่อมโยงกันไหม หมายความว่า กองเชียร์ทีมนี้ มีคนนี้เป็นเจ้าของ พอคนนี้ส่งญาติพี่น้อง หรือเครือข่ายลงการเมืองเขาจะไปเลือกคนใหม่ เท่าที่ฟังมากแต่อาจจะบอกไม่ได้เต็มปาก เพราะมันเป็นจุดเล็กๆ มันมีผลสอดคล้องกันอยู่
 ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริง ก็คงยากที่การเมืองจะถอยออก เพราะเขาใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วมันได้ผล และข้อจำกัดของ กกต. ตอนหลังก็ทำให้มีข้อจำกัดในการหาเสียงมากขึ้น วิธีการรณรงค์หาเสียงในระยะยาวโดยผ่านทีมฟุตบอลอาจจะคุ้มค่ากว่าที่เขาจะไปเสี่ยงกับใบเหลือง-ใบแดงก็ได้

● เรื่องนี้มีมุมมองใหม่
 เราจะเห็นว่าพจนานุกรมศัพท์ใหม่ รวมทั้งการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ทีม นี่ยังนึกคิดว่าเป็นเชิงบวก เพราะว่ามันสะท้อนถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และกำลังเกิดขึ้นกับหลายๆ ทีม ซึ่งเมื่อก่อนทีมเกือบทั้งหมดที่แข่งในลีกไทยจะอยู่ในกรุงเทพฯ แต่พอแข่งไปหลายๆ ปี ตอนนีทีมกรุงเทพฯ จะเป็นส่วนน้อย ทีมส่วนใหญ่เป็นทีมที่อยู่หัวเมืองต่างจังหวัด แล้วเราก็เห็นบรรยากาศชีวิต มันหนาแน่นในช่วงสุดสัปดาห์ของเขา รวมตัวกันนั่งรถกระบะพาครอบครัว

ไปเชียร์บอล แทนที่เสาร-อาทิตย์จะไปแต่ห้างสรรพสินค้า แล้วเราก็เห็นว่าเขามีความภูมิใจในทีมของท้องถิ่นเขา
 ● ถ้าอย่างนั้น วัฒนธรรมแฟนบอลของเราในวันนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้ว
 มีหลายแบบนะ ทั้งกองเชียร์ประเภทฮาร์ดคอร์ ที่เน้นเชียร์มากกว่าดูเกม แต่แฟนบอลส่วนใหญ่ก็คงให้ความสำคัญกับเกมมากกว่า คือไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาเชียร์อย่างเดียว ซึ่งถ้ากองเชียร์กลุ่มนี้เราจะเห็น เมืองทองอยู่ในเน็ต เขาไปไกลมาก บางทีเขามีรูปแบบการเชียร์เหมือนยุโรปเลย คือ หันหลังดูเพื่อจะบอก ว่า สุดยอด โดยที่เกมก็ไม่ต้องดูแล้ว เชียร์ทีมโดยไม่ต้องสนใจ ตั้งหน้าตั้งตาเชียร์เลย แฟนบอลกลุ่มนี้ถึงจะน้อย แต่ก็แข็งขัน รวมตัวกันเวลาไปแข่ง เป็นทีมเยือกก็เหมารอบสัปดาห์ดู ส่วนเพลงก็คงได้แบบมาจากพรีเมียร์ลีกเยอะ

● อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะถึงเวลาของบอลโลกแล้ว เรามองบอลโลกแล้วย้อนมองบอลไทยเป็นอย่างไร
 มันจะทำให้ความสนใจเรื่องการเมือง หรือเรื่องอะไรต่างๆ จะถูกเปลี่ยน เท่าที่ผมดูมาหลายครั้งจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีผลกับคนทั่วไปไม่ใช่แค่คอบอล เมื่อก่อนจะคุยบอลพรีเมียร์ลีกก็อย่าคุยกับคนที่ไม่ดูบอลอังกฤษ แต่พอเป็นฟุตบอลโลกจะเป็น นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้ชาย ผู้หญิง ก็จะคุยด้วยกันได้ อารมณ์ร่วมของสังคมจะมีมากกว่า
 อีกแง่หนึ่งก็คือ การตื่นตัวเรื่องของการพัฒนาในทางสื่อ เราจะเห็นเลยว่า ถ้ามีฟุตบอลโลกอีกสักพัก อาจจะช่วงเบรกรอบแรก หรือจบแล้ว ก็จะมีข่าวการทวงหนี้ การฆ่าตัวตายหนี้หนี้ ก็จะเจอเยอะ ตรงนี้ก็เป็นความกังวลของหลายฝ่ายว่า เออ มันจะมีผลใหม่กับฟุตบอลโลกคราวนี้ เรื่องการพนันแต่ผมมองว่ารอบนี้จะลำบากกับการดูของเราทีเดียว เพราะบอลจะเริ่มเตะศึก ไปจนเช้า เมื่อก่อนเราจะสามารถดูได้อย่างน้อย 2 คู่ แล้วค่อยนอน แต่คราวนี้คงยาก เพราะคู่แรกกว่าจะเริ่มก็ 5 ทุ่มเต็มที่ประมาณตี 1 เลิกแล้วค่อยต่อไปทีละคู่ๆ จนถึง 7 โมงเช้า ดังนั้นโอกาสที่คนจะดูได้ครบหรือโฆษณาที่จะเข้าก็จะเข้าไปได้ยาก

● คุณเชียร์ทีมไหน
 ฮอลแลนด์ครับ (ยิ้ม) ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหม แต่เวลาเราเลือกเชียร์สักทีมเราต้องเลือกเชียร์ทีมที่เก่ง เชียร์แล้วก็ไม่ค่อยแพ้ ตอนนั้นผมดูช่วง 3 ทหารเสือ รูด กุลลิท แฟรงค์ ไรจ์การ์ด และ มาร์โก แวนบาสเทน ทีมเอซีมิลานช่วงนั้นพอดี แล้วก็ไปไกลสุดแค่รองแชมป์โลกเมื่อครั้งก่อน (ยิ้ม)
 ● แล้วถ้าถามถึงแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้จะ ?
 อเมริกาได้แน่นอน ถ้ามาเตะอเมริกาได้ ทีมจากอเมริกาได้จะเป็นแชมป์จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจะไม่มียุโรปที่มาได้แชมป์ที่นี่ ซึ่งทั้งโลกก็มีอยู่แค่ 2 กลุ่มที่จะเป็นแชมป์โลกแล้วอเมริกาได้ก็มี 2 ทีม ไม่บราซิล ก็อาร์เจนตินา สำหรับผม (ยิ้ม)